

Số: /TB-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và một số nội dung cần quan tâm

Ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và một số nội dung cần quan tâm. Sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả và các kiến nghị, đề xuất liên quan đến các nội dung trình tại hội nghị giao ban, ý kiến phát biểu của đại biểu; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2023, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; song với sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; KTXH của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu cao hơn bình quân chung của cả nước. Công tác quy hoạch được tập trung triển khai thực hiện. Vốn đầu tư công được tăng cường quản lý, phát huy hiệu quả; hạ tầng KTXH được cải thiện đáng kể. Các nguồn lực đất đai, tài nguyên được quan tâm, sử dụng hiệu quả hơn; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Công tác phát triển văn hóa được quan tâm, chú trọng hơn. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công đã góp phần nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh. Chất lượng giáo dục, y tế được duy trì; an sinh xã hội được đảm bảo. Chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, năng động và hiệu quả hơn; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài được giải quyết; các vụ việc phát sinh được ứng phó kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết KNTC được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực.

Ghi nhận và biểu dương các huyện, thành phố đã có sự tập trung, nỗ lực cao trong thực hiện các nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần tạo nên kết quả toàn diện trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra; kinh tế tăng trưởng cao song chưa bền vững. Sản xuất công nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như chi phí sản xuất tăng, đơn hàng sụt giảm; hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chậm được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ; hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh

nghiệp gặp nhiều khó khăn. Công tác tập trung hỗ trợ trong việc GPMB các cụm công nghiệp, dự án hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao còn gặp khó khăn. Tình trạng chặt phá rừng trái phép vẫn xảy ra; vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các CTMTQG vẫn còn chậm so với yêu cầu... Công tác tham mưu, xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai sau thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Tỉnh ủy, công tác sắp xếp nhà đất dôi dư sau sắp xếp cơ quan, đơn vị hành chính ở một số địa phương còn chậm. Công tác tiếp công dân và giải quyết vụ việc ở một số địa phương còn hạn chế, một số địa phương chậm giải quyết vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh chuyển về.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến Tết Nguyên đán và Kế hoạch năm 2024, yêu cầu UBND huyện, thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tập trung triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND các cấp về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tổ chức tổng kết thi đua, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, hoàn thành trước ngày **15/01/2024**.

(2) Hoàn thành 100% trụ sở Công an xã. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, có phương án cụ thể số lượng trụ sở cần xây mới, trụ sở cũ có thể sử dụng được để cải tạo, bố trí đưa vào sử dụng; lưu ý tính toán việc sử dụng đất, nguồn vốn đầu tư; giao chủ đầu tư và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu.

(3) Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, xác định mục tiêu thực hiện từng quý, 6 tháng, xác định rõ các nguồn thu, biện pháp thu... để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Tổ chức rà soát nợ công báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 20/01/2024** để có giải pháp và kế hoạch trả nợ.

(4) Từ nay đến **hết ngày 31/01/2024**, tập trung sát sao công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, kết quả giải ngân năm 2023 đạt ít nhất 98%. Đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư công năm 2024 ngay từ đầu năm để có khối lượng giải ngân từ Quý I; phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG năm 2024 giải ngân tốt hơn năm 2023.

Tập trung cao công tác GPMB, thực hiện 2 tháng cao điểm về GPMB để giải quyết các tồn tại cũ còn dang dở, đặc biệt quan tâm thực hiện GPMB cho các dự án trọng điểm, các dự án có khả năng đem lại nguồn thu cao...

Giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện việc chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024. UBND cấp huyện rà soát, báo cáo việc chuyển nguồn **trước ngày 30/01/2024** gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thực hiện việc chuyển nguồn.

(5) Quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân; chủ động phương án phòng, chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi để hạn chế thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất.

(6) Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là công tác tham mưu, xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai sau thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Tỉnh ủy. Đối với các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 19-CT/TU còn chưa giải quyết được thì phải chỉ đạo cơ quan chuyên môn có báo cáo diễn giải cụ thể đến từng trường hợp vi phạm, đề xuất hướng xử lý tháo gỡ để cơ quan có thẩm quyền kết luận hoặc đưa vào giải quyết có lộ trình. Lưu ý: *đối với các đơn vị dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính phải làm tốt công tác quản lý đất đai, công nợ để tránh xảy ra các sai phạm.*

Quan tâm công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản sai phép, trái phép theo quy định.

(7) Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho Nhân dân, tập trung cho các đối tượng thực sự khó khăn.

Quan tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; UBND cấp huyện cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trong việc huy động nguồn lực; tính toán cụ thể trong việc cân đối nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm nhiệm vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng chống các dịch bệnh ở người.

(8) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, có giải pháp để yên dân, hạn chế thấp nhất việc phát sinh các đoàn khiếu kiện đông người. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Lưu ý: Chủ tịch UBND huyện Lục Nam giám sát chặt chẽ việc kinh doanh than của Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group tại tổ dân phố Nhiều Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam trong thời gian chờ kết quả thanh tra.

Triển khai tốt công tác tuyển quân năm 2024; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có tiêu cực trong công tác tuyển quân. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội và hoạt động vui xuân, đón tết của Nhân dân. Có phương án đảm bảo an toàn tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa; không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa.

(9) UBND huyện Việt Yên tập trung cao cho việc chuẩn bị công bố thành lập thị xã Việt Yên, giải quyết các công việc phát sinh sau khi thành lập thị xã Việt Yên; trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền vẫn phải đảm bảo hoạt động thông suốt, nhất là việc giải quyết TTHC cho người dân và tổ chức.

2. Về một số kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố

2.1. Kiến nghị của UBND thành phố Bắc Giang về tổ chức Lễ hội Xương Giang nhân dịp 597 năm Chiến thắng Xương Giang gắn với Lễ đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia dự kiến tổ chức tới ngày mùng 5 tháng giêng năm 2024 truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Bắc Giang: Nhất trí chủ trương. UBND thành phố Bắc Giang chủ động xây dựng kế hoạch, xin ý kiến cấp ủy để triển khai thực hiện.

2.2. Kiến nghị của UBND các huyện Yên Dũng, Lạng Giang về khó khăn trong bàn giao hệ thống điện khu dân cư, khu đô thị cho ngành Điện lực quản lý, bảo trì: Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tổ chức làm việc với ngành Điện lực để tháo gỡ khó khăn về việc bàn giao hạ tầng điện tại các khu dân cư, khu đô thị; lưu ý cần phân loại rõ các dự án (đã thực hiện, chưa thực hiện) để có giải pháp phù hợp, **xong trước ngày 30/01/2023**.

2.3. Kiến nghị của UBND huyện Yên Dũng về khó khăn trong bàn giao các hợp tác xã điện REII cho Tập đoàn Điện lực: Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chỉ đạo Sở Công Thương bám sát hướng dẫn của Trung ương để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; trả lời cụ thể với từng hợp tác xã.

2.4 Kiến nghị của UBND huyện Tân Yên về Đường 398B đã đưa vào sử dụng 6 tháng nhưng chưa thực hiện việc bàn giao: Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tổ chức kiểm điểm về việc bàn giao các dự án giao thông đã hoàn thành để tháo gỡ vướng mắc, **xong trước ngày 20/01/2024**.

Yêu cầu từ nay tất cả các dự án giao thông sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng phải hoàn thành việc bàn giao trong thời hạn là 03 tháng; quá hạn trên sẽ xem xét trách nhiệm bên giao, bên nhận.

2.5. Kiến nghị của UBND các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã có chủ trương đầu tư sau ngày 01/01/2020 đến trước khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực, có quy mô nhỏ (trước năm 2022) đã thi công xong cơ sở hạ tầng, đến nay đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất thì yêu cầu phải có ĐTM, trong đó có trạm xử lý nước thải, gây khó khăn trong việc quản lý vận hành và phát sinh kinh phí: Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan để bàn giải pháp tháo gỡ, **xong trước ngày 30/01/2024**.

2.6. Kiến nghị của UBND huyện Tân Yên về khó khăn, vướng mắc khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án có sự sai khác về tỷ lệ đất ở so với Kế hoạch phát triển nhà ở: Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn tổ chức làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, **xong trước ngày 30/01/2024**.

2.7. *Kiến nghị của UBND huyện Tân Yên về đề nghị giao đất cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện việc đấu giá đối với dự án Khu dân cư Trung tâm xã Việt Ngọc, đã thực hiện cơ bản xong việc GPMB, chỉ còn 02 hộ không nằm trong phần diện tích đất ở của dự án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, kết quả báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích trước ngày 15/01/2024.*

2.8. *Kiến nghị của UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa về chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tăng cường tận dụng các nguồn thu đảm bảo phân thu của Cục Thuế tỉnh: UBND các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa cần phải tích cực làm việc với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh để tính toán, điều chỉnh phân cấp thu ngân sách nhà nước để cân đối, có giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.*

2.9. *Kiến nghị của UBND huyện Việt Yên về đề nghị chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thực hiện cấp vốn ủy thác đầu tư: Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể các huyện, thành phố, xong trước ngày 28/02/2024.*

2.10. *Kiến nghị của UBND huyện Việt Yên về nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, đề nghị có hướng dẫn thống nhất về việc mở mã dự án thực hiện: Giao Sở Tài chính ban hành văn hướng dẫn để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, xong trước ngày 10/01/2024.*

2.11. *Kiến nghị của UBND huyện Việt Yên về việc liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh chấm dứt hoạt động dự án: Yêu cầu UBND huyện Việt Yên có báo cáo, đề xuất cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh.*

2.12. *Kiến nghị của UBND huyện Việt Yên về việc đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án DH5B tại vị trí Trúc Tay, Trung Đông: Yêu cầu UBND huyện Việt Yên có báo cáo cụ thể để Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét cho chủ trương giải quyết sớm.*

2.13. *Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc một số xưởng sản xuất gỗ chuyển sang làm dịch vụ băm thuê dẫn đến giảm nguồn thu của thuế: Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh nghiên cứu, xem xét biện pháp giải quyết.*

2.14. *Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc đề xuất chấp thuận một số dự án chế biến gỗ: Sau khi Quy hoạch vùng huyện được phê duyệt thì UBND huyện Sơn Động đề nghị nhà đầu tư có đề xuất chủ trương dự án để xem xét. Nếu còn khó khăn, vướng mắc, UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy mạnh dạn đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cơ chế, chính sách riêng đối với huyện (khuyến khích Huyện ủy, UBND huyện thực hiện theo Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung).*

2.15. *Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc đề nghị chuyển giao hệ thống cấp nước về UBND huyện Sơn Động quản lý: Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích khẩn trương xem xét, chỉ đạo giải quyết trong tháng 01/2024.*

2.16. *Kiến nghị của UBND huyện Sơn Động về việc liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy CNQSD đất cho một số hộ dân Tuấn Đạo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Sơn Động nghiên cứu, xem xét, giải quyết; không để vụ việc trở thành điểm nóng; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/01/2024.*

2.17. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Nam về đề nghị bố trí lắp đèn chiếu sáng trên trục đường tỉnh 293 đoạn vào cổng chùa Vĩnh Nghiêm đến ngã 3 Khám Lạng: Tỉnh đang có kế hoạch mở rộng tuyến đường trong giai đoạn tới nên trước mắt chưa triển khai thực hiện việc lắp đèn.*

2.18. *Kiến nghị của UBND huyện Lục Nam về đề nghị xem xét việc Công ty Minh Hà không thực hiện việc cấp nước theo quy hoạch phân vùng cấp nước tại địa bàn xã Yên Sơn: Giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích kiểm tra, xem xét, chỉ đạo giải quyết trước ngày 30/01/2024.*

2.19. *Kiến nghị của UBND huyện Yên Thế về đề nghị lùi thời gian tháo dỡ, khởi công Đồn Phồn Xương liên quan đến các dự án thuộc Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám đến sau khi tổ chức xong lễ hội Yên Thế: Nhất trí. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch lùi thời gian tháo dỡ, khởi công Đồn Phồn Xương đến sau khi tổ chức xong Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế.*

2.20. *Kiến nghị của UBND huyện Yên Thế về việc đề nghị cho phép giữ lại trụ sở UBND xã Xuân Lương cũ có diện tích khoảng 1.700m² để chuyển sang làm trụ sở Công an xã (nếu được sẽ xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn của trụ sở Công an xã): Nhất trí về chủ trương. UBND huyện Yên Thế có văn bản báo cáo Sở Tài chính để sớm được xem xét, trả lời.*

2.21. *Kiến nghị của UBND huyện Yên Thế về các trường hợp thu hồi đất ở từ 100 - 200m², được bồi thường 01 lô đất ở, không thuộc trường hợp bố trí tái định cư (phải tháo dỡ nhà cửa di chuyển) tuy nhiên khi Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra cho rằng các trường hợp trên không được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà do không được bố trí tái định cư: UBND huyện Yên Thế chủ động làm việc với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất chủ trương chung, đảm bảo theo quy định.*

2.22. *Kiến nghị của UBND huyện Yên Thế việc dự kiến thực hiện sáp nhập xã Đồng Tâm và thị trấn Phồn Xương: Huyện chờ Quy hoạch tỉnh cập nhật xong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để làm căn cứ triển khai thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch vùng huyện và quy hoạch chung thị trấn Phồn Xương mở rộng.*

2.23. *Kiến nghị của UBND huyện Lạng Giang về đề nghị phân cấp cho UBND huyện Lạng Giang thẩm định dự án nhóm C: Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản gửi Sở Xây dựng xem xét, thẩm định điều kiện đề xuất việc phân cấp thẩm định dự án nhóm C cho UBND huyện Lạng Giang, UBND huyện Việt Yên; trong đó yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 30/01/2024.*

2.24. *Kiến nghị của UBND huyện Hiệp Hòa về đề nghị đẩy nhanh tiến độ cập nhật, bổ sung quy hoạch tỉnh:* Cập nhật Quy hoạch tỉnh hiện nay chỉ thực hiện nội dung được Chính phủ cho phép là: Cập nhật phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và cập nhật quy hoạch của cấp trên. Việc bổ sung cập nhật các nội dung khác phải đợi đến kỳ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh (năm 2025).

2.25. *Kiến nghị của UBND các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang về khó khăn, vướng mắc tại một số hồ sơ dự án chuyển mục đích sử dụng đất:* Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện có liên quan, tổng hợp báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại phiên giao ban ngày **12/01/2024** để có giải pháp tháo gỡ kịp thời (nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết của Sở).

Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung kết luận đến các sở, ngành, đơn vị liên quan để xem xét, tham mưu giải quyết và kịp thời theo dõi, đôn đốc. Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày **20/01/2024** để phục vụ hội nghị giao ban tháng 01/2023.

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND huyện, thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và một số nội dung cần quan tâm; các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Văn phòng TU, các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- VP ĐDBQH và HĐND, các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, HCTC, BTCD, các chuyên viên khối nghiên cứu;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Tuấn Phú